



ฉบับที่ 16/2562

เรื่อง แกลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2562 หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อย ตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนที่หดตัวมากขึ้น จากกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง และสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อ ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวชะลอลง ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตเพื่อการส่งออกที่ยังหดตัว และการลงทุนซ่อมสร้างหลังอุทกภัยที่ช้ากว่าคาด

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานหดตัวน้อยลง ด้านอัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมที่ลดลง สอดคล้องกับผลผลิตสินค้าเกษตรที่หดตัวสำหรับภาคการเงิน เดือนตุลาคม 2562 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวเล็กน้อย ตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนที่หดตัวมากขึ้น ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ จากกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็งและสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อ ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวชะลอลง จากผลของมาตรการชิมช้อปใช้ที่เร่งไปมากในเดือนก่อน สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ชะลอตัวจากเดือนก่อน ตามจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่ชะลอลง ทำให้รายได้หมวดอาหารลดลง หลังจากที่เร่งไปในเดือนก่อนจากการจัดกิจกรรมรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (โมโตจีพี 2019) อย่างไรก็ดี พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานขยายตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกอุทยาน สำหรับอัตราการเข้าพักแรมลดลงจากเดือนก่อน

รายได้เกษตรกร กลับมาหดตัว จากผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลง ตามผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรขยายตัวชะลอลง ตามราคาข้าวที่ชะลอตัว และราคามันสำปะหลังและยางพาราที่หดตัว

การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาหดตัว ตามรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ ขณะที่รายจ่ายประจำขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวจากการปรับลดสินค้าคงคลังของคู่ค้าจากต่างประเทศ การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวเพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อที่ลดลง และการผลิตน้ำตาลทรายดิบหดตัวจากการเปิดหีบอ้อยล่าช้ากว่าปีก่อน ขณะที่การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษหดตัวน้อยลง แต่การผลิตโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติจากการส่งออกที่ลดลง สอดคล้องกับเครื่องใช้ประกอบนอกภาคอุตสาหกรรมโดยรวมที่ปรับลดลง ทั้งจำนวนผู้มีงานทำในภาคการผลิต ยอดขายหมวดการผลิต และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามการซ่อมสร้างหลังอุทกภัยที่ซ้ำกว่าคาด และการผลิตเพื่อการส่งออกที่หดตัวต่อเนื่อง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้า โดยการส่งออกหดตัว ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไป สปป.ลาว จากราคาน้ำมันในตลาดโลกและความต้องการที่ลดลง สอดคล้องกับการส่งรถยนต์ไป สปป.ลาว ที่หดตัว ด้านการนำเข้าหดตัว ตามการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และการนำเข้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์จากเวียดนามที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.66 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันชายฝั่งในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานหดตัวน้อยลง ด้านอัตราการว่างงานปรับตัวสูงขึ้น ตามผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมที่ลดลง สอดคล้องกับผลผลิตสินค้าเกษตรที่หดตัว ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มการจ้างงานชั่วคราว ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนความเข้มแข็งของตลาดแรงงานมากนัก

ภาคการเงิน เงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนตุลาคม 2562 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยเงินฝากคงค้างสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวต่อเนื่อง จากโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิต และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ขณะที่เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย ด้านยอดสินเชื่อคงค้างธนาคารพาณิชย์ขยายตัวจากสินเชื่อภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่ออุปโภคบริโภคและเช่าซื้อรถยนต์ ขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจหดตัวน้อยลงจากสินเชื่อหมุนเวียน สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทรศัพท์: 0 4391 3534
E-mail: Sunatthc@bot.or.th